

## Những chuyện ngoài tình In E-mail

T&#225;c Gi&#7843;: Sài Gòn Echo S&#u T&#m

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 22 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2009 11:05

---

Tôi rất tin tưởng vào câu nói của ngài Pascal đáng kính, ngài dạy dỗ học sinh: "Có vẻ ngoài tình mà còn chung sống là tự đào huyệt chôn mình!".

Thì vẻ ngoài tình thì bạn cô ý đi à? Gibt cô ý đi?

Thì mình ngoài tình thì sao? Đàn ông có đức ngoài tình, tức là đức tha thứ không?

Có lẽ khi nào sống quá nam mẽ mẽ, ngoài tình, nhà bác học - triết học - văn sĩ Pascal mẽ mẽ xét mình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, giới khác, học có lẽ vì thế ông đã không bao giờ sống đức tị tuấn mẽ mẽ. Cũng có thể những học sinh tôn giáo và xã hội của năm thế kỷ trước, sống ngoài tình với thái độ với tôn giáo của gia đình Pascal đã không cho Pascal cởi bỏ ngoài tình. Khi phán xét sự phận mình thì phải đứng mà đi xa học. Đủ không chỉ thấy đời mình mà còn thấy cảnh những con người khác, sự phận khác.

Tôi có một người bạn gái rất xinh đẹp khi bắt đầu ngoài tình và cũng rất xinh đẹp khi phải đi ra khỏi mối quan hệ "ít có lý" đó khi bắt đầu một trong hai bên nên "ít có tình". Bạn tôi lên án người đàn ông kia lúc đầu dấn dấn quyết rũ mà rồi sau cùng lại rũ bỏ như nhùng, một người đã đi đứng cô ý suốt mấy năm tuổi trẻ đẹp đẽ như t của cô, đẹp cùng, quay về với với, phải tay sờ ch bóng không lại làm gì.

Tôi rất khó khăn để giới thích với bạn tôi rằng, đứng chửi bới anh ta nữa, hãy nói cảm ơn anh.

Nói một cách lịch sự thì: Cảm ơn anh vì những giờ phút hạnh phúc đã qua, những kỷ niệm đã có, những ngày tháng đáng nhớ cô nên thì lại làm áp. Cảm ơn anh vì đã dành một phần thời gian trong những năm tháng yêu đẹp đẽ giờ bó. Cảm ơn vì những lúc chia sẻ niềm vui, chăm sóc khi đau ốm, cảm ơn những lúc đưa xe qua đón, những bữa cơm ăn cùng nhau.

Nói một cách tàn nhẫn thì: Không phải cả hai cùng vui vẻ sao, cùng tận hưởng niềm vui sống ngoài đức hoà quyện sự chia sẻ thật xác lập tâm hồn? Không phải khi anh ta lại đứng bên thì bạn cũng chỉ đứng bên anh ta sao, thậm chí tận mắt người người phận khác?

Còn nói theo cách của tôi thì: Bên chửi hay bên cảm ơn hay, có khác gì nhau đâu, có hèn gì nhau đâu? Có thay đổi gì theo ý bên đâu? Vậy đừng chửi bên nào để cho cuộc đời mình nhàn nhõm, đừng nhúng tay vào chuyện gì lên trong tâm hồn, sự tuyêt vọng đâu để chính tâm hồn mình. Hãy đừng lùi xa một chút để nhìn vào cuộc đời mình và nói cảm ơn những gì đã sống, sau đó đi tiếp cuộc đời.

Nếu bạn không muốn thì đáng lẽ ngay từ đầu đừng ngoài tình, đừng để lòng cho tình yêu. Nếu đã không lý trí để ngay từ giây phút đầu tiên cùng nhau thì đừng để những giây phút cuối cùng hu hu ho ho của những ngày Sau - Ngoài - Tình.

Có một cô bạn khác lòng luôn dằn vặt vì sao họ không biết về cuộc đời mình? Vì mình xấu hơn vẻ bề ngoài, mình kém tài kém danh hơn vẻ bề ngoài? Hay vì mình không được yêu như vẻ bề ngoài? Hay họ không muốn bị lừa dối, cho mình thoát khỏi cây thập giá "ngoài tình" nặng nề? Hay họ thực sự đúng là người đàn ông vừa ích kỷ vừa tham lam?

Tôi lòng nghĩ tình yêu này chỉ trừ hai chữ "ngoài hôn nhân" mà thôi, đúng hơn là ngoài đạo lý. Những đạo lý lòng nhận thấy của con người lòng không phải là tình yêu sao? Không phải tình yêu luôn luôn tốt hơn sự hèn thù sao? Không phải vì tình yêu mà người này có thể yêu người khác, một người xấu hơn, kém tài hơn, thiêu danh phận hơn người khác sao? Không phải trên cán cân sống để công danh và đạo đức thì tình yêu đã chiếm thế nào?

Hai quan điểm và lòng trái ngược trên của tôi trừ hai chuyện ngoài tình khác nhau có mâu thuẫn chẳng, và nếu vậy thì ngoài tình là xấu xa hay lòng thế nào? Tôi nghĩ gì đây trong cuộc sống, trong cuộc tình, chuyện còn tồn tại khái niệm đúng - sai, phải - trái, mà vẻ bề ngoài là: bên có chấp nhận được không, hay là không chấp nhận? Không chấp nhận thì đừng đến, đừng yêu, đừng chia tay. Còn đã chấp nhận thì đừng đến vẻ bề ngoài mình và đến vẻ bề ngoài người.

Giống như trong câu chuyện của, khi giành giật nhau, người mẹ đã buông tay con cho kẻ thù. Không thể nói đó là tốt hay xấu, bởi có thể buông tay thì sự mất đi của con, những cũng có thể giữ con lòng nó sống tốt. Và kẻ thù sống sàng làm cho bên tốt.

## Những chuyện ngoài tình In E-mail

T&#225;c Gi&#7843;: Sài Gòn Echo S&u T&m

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 22 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2009 11:05

---

Vậy đừng để ý về/chuyện họ thành kẻ thù. Họ có để ý tình nhân của về/chuyện họ thành kẻ thù. Hãy nhìn họ như nhìn một sự phẫn. Và tìm cách bao dung họ hơn bao dung lấy bản thân mình. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi mình và tâm hồn mình trước chuyện ngoài tình, cho dù ta là người đi ngược lại nghĩa ba đời, không biết đi về đâu trong tình yêu này.

Và ít nhất như thế, bản cũng không bị biến thành thế phẩm, nên nhân trong những tin pháp luật trên vnexpress có dính tới chuyện "ngoài tình".(xin tham khảo ở đây: đừng để chuyện bản ng r&u, t&m xăng dầu giết về, về sát hại chuyện, dùng búa sát hại nhân tình, đừng để chuyện vì nghi ngoài tình, giết trẻ sơ sinh, th&y giáo giết nhân tình của về, dùng xăng t& thiêu...)

Hết yêu, họ có hết đời yêu, thì cũng buông tay cho người ta đi. Dù mình là về, là tình nhân, là chuyện. Kể cả của Shakespeare chuyện tình có nàng bị chuyện nghi ngoài tình nên cầu xin: "Nếu u không yêu em nữa, hãy đi em đi. Đừng giết em tôi nhé!"

Thế kể mãi, chuyện ngoài tình phải hết sự câu nói này, nhưng là t& cầu xin mình: "Nếu u không yêu ta nữa, thôi xin ta hãy đi cho họ ra đi!"

Tôi có quen một anh bạn Đài Loan xưa xí nhưng rất tốt tính, yêu tha thiết một cô nhưng rồi không lấy nhau. Sau này lấy về Việt Nam, để đưa con đẻ lòng, anh đặt tên cho nó là Khánh Ly.

Tôi rất ngạc nhiên và hỏi anh, vì sao lại đặt một cái tên tuy đẹp về người Việt nhưng đi về người Đài thì không hợp để một tí gì, thậm chí ngay cả khi cha biết đưa con đó sẽ là trai hay gái. Anh nói:

- Khánh là chúc tình, mừng vui, Ly là ly biệt, tan rã. Tôi chúc mừng tôi đã đau đớn, chia ly, tan rã, một mất.

Tôi càng ngạc nhiên hơn và hỏi vì sao. Anh kể chuyện trong quá khứ và thích:

## Những chuyện ngoài tình In E-mail

T&#225;c Gi&#7843;: Sài Gòn Echo S&u T&m

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 22 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2009 11:05

---

- Khi chia tay nhau, nên chúc mừng nhau. Bởi đã mất cô ấy nên tôi mới có được vợ tôi ngày nay, vì đã đau khổ nên tôi mới có con tôi ngày nay, nếu u chia tay mà tôi cảm ôm ấp đau đớn, hận thù vì bị phản bội, thì bây giờ sẽ phản tôi ra sao? Vì thế nên vui mừng vì chia tay nhau mới đúng. Tất nhiên tôi vẫn đau đớn cho đến bây giờ nhưng tôi vui mừng vì sự chia ly của sự phản. Và chúc mừng vì chúng tôi đã chia tay ngay, không kéo dài đến tận tận ngày hôm nay.

(Vui anh hay vào blog tôi đọc bài, đọc được chuyện này vui mừng đánh chêng nhé!)

Những cuộc sống nào đang kéo dài đến tận tận trong và ngoài hôn nhân?

Bạn đã nghĩ ra lối thoát cho mình chưa?

Những nếu ai nói họ cần đi chung ngoài tình kết quả trong tâm tưởng, tôi nghĩ chắc đó là người tốt nhất làm, chung làm cho ai yêu mình họ cũng không biết xúc động trước cuộc sống trăm nghìn đi lên đi xuống. Và trước những nhữn, tôi nghĩ thà tôi tự đào huyệt chôn mình còn hơn nhữn phúc hơn sống đi với một người vợ/chung không cảm xúc.